

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 750

Section: กีฬา/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 22 ตุลาคม 2556

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3616

Col.Inch: 34.88

Ad Value: 26,160

หน้า: 14(บน)

PRValue (x3): 78,480

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เชียงใหม่เตรียมพร้อมรับไฟฟ้าและหมอกควัน

เชียงใหม่เตรียมพร้อมรับไฟฟ้าและหมอกควัน

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน โดยออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อลดความรุนแรงของภัยที่อาจเกิดขึ้น

เชียงใหม่/ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาหมอกควัน

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในห้วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปี จะมีสภาพหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่ง ทั้งการเผาขยะ เศษวัสดุทางการเกษตร เช่น ตอซัง ฟางข้าว กิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร และการเผาป่า ทำให้คุณภาพอากาศในห้วงเวลาดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกประกาศ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขึ้น โดยในระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนในระดับอำเภอมีนายอำเภอทุกอำเภอเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและผู้บริหาร อปท. ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ส่วนกรรมการและเลขานุการ ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

หัวหน้าหน่วยงานสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 หัวหน้าสถานีควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอ และหน่วยประสานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองระดับมีบทบาทหน้าที่ในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่และลดความรุนแรงของภัยที่อาจเกิดขึ้น กำหนดขอบเขต รูปแบบ วิธีการดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์พร้อมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดวิธีการประสานงานของหน่วยงานทุกระดับในพื้นที่ให้ชัดเจนและมีเอกภาพ เพื่อให้สามารถควบคุมมลพิษหมอกควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดมบุคลากร อุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักรกลทุกประเภทจากทุกหน่วยงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น และประสานสถานการณ์หมอกควัน พร้อมประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงแก้ไขปัญหาให้ทันกับสถานการณ์ จัดให้มีระบบการติดตามและรายงานสถานการณ์ ปัญหา และการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าทุกระยะ ในระดับอำเภอรายงานให้นายอำเภอทราบ และในระดับจังหวัดรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบ

จัดตั้งศูนย์อำนวยการในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อติดต่อสื่อสารรวบรวมข้อมูล รายงาน แจ้งเตือนสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด รวมทั้งขอความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ และภาคีเครือข่ายให้เข้ามาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน